



ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

**ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวรุ่งทิพย์ ทองคำสัมฤทธิ์	
๒	นางสาวภัทรสุตา มณีเขียว	

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร นี้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ยังไม่หมดอายุ และถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้าง (ทำสัญญา) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลา ที่กำหนด

หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามเงื่อนไขการรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มิรายชื่อลำดับที่ ๑ รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างฯ และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร